
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 

       เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

................................................ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย อาศัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ หมวด ๒ ข้อ ๑๓,๑๔ เปิดประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ เพ่ือปรึกษาหรือ
เรื่องเร่งด่วน หรือข้อราชการส าคัญต่างๆ ซึ่งได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้ายสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2 ประจ าปี ๒๕๖5 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565 ไปแล้วนั้น 

 ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.254๗ 
ข้อ ๓๓  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย จึงขอปิดประกาศผลการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองฝ้าย ซึ่งสภาได้มีมติรับรองผลรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
๒๕๖5  เมื่อวันที่  15 ธันวาคม  2565  

ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (นายเติม  ชัยศรีรัมย์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 
สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  

วันที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 

อ าเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเติม   ชัยศรีรัมย์ ประธานสภาฯ เติม   ชัยศรีรัมย์   
2 นายบุญส่ง   วนวงศ ์ รองประธานสภาฯ บุญส่ง   วนวงศ ์   
3 นายสมชาย โกเลือน      ส.อบต. หมู่ 2 สมชาย โกเลือน  
4 นายศิร วิเสโส ส.อบต. หมู่ 4 ศิร วิเสโส  
5 นายจ าปา   สุดตาชาติ ส.อบต. หมู่ 5 จ าปา   สุดตาชาติ  
6 นายสุชาติ   คงพลปาน ส.อบต. หมู่ 6 สุชาติ   คงพลปาน  

   7 นายวีระพงษ์ ไชยภา ส.อบต. หมู่ 7 วีระพงษ์ ไชยภา  
8 นางทัน   แสนรัมย์ ส.อบต. หมู่ 8 ทัน   แสนรัมย์  
9 นายมงคล   เพียยา ส.อบต. หมู่ 9 มงคล   เพียยา  

10 นายบุญเลิศ มณีรัตน์ ส.อบต. หมู่ 10 บุญเลิศ มณีรัตน์   
11 นายบาหยัน เนตรวิลา ส.อบต. หมู่ 11 บาหยัน เนตรวิลา   
12 นายอุดม โสโลมรัมย ์ ส.อบต. หมู่ 12 อุดม โสโลมรัมย ์  
13 น.ส.รุ่งฤดี      จันทร์ละมุนมา เลขานุการสภาฯ รุ่งฤด ี     จันทร์ละมุนมา   

 

ผู้ไม่มาประชุม     -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสนอ        สงครามรอด นายก  อบต. เสนอ        สงครามรอด  
2 นายวรรณวิจักษณ์ พิมพ์โคตร รองนายก อบต. วรรณวจิักษณ ์ พิมพ์โคตร  
3 นายดุสิต        ขุนนามวงษ์ รองนายก  อบต. ดุสิต        ชุนนามวงษ ์  
4 นายบุญรอด สุดสายเนตร เลขานุการนายก อบต. บุญรอด สุดสายเนตร  
5 นายสุทน จันทร์สมุด ก านันต าบลเมืองฝ้าย สุทน จันทร์สมุด  
6 นายอนุวัฒน์ นาบ ารุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 1 อนุวัฒน์ นาบ ารุง  
7 นายพวง ละแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 พวง ละแสง  
8 นายธีรวีร ์ พงศธรภูริวัฒน์ ผอ.กองการศึกษา ธีรวีร ์ พงศธรภูริวัฒน์  
9 น.ส.ฐิตารีย ์ จันทร์จ าเริญ จพง.จัดเก็บรายได ้ ฐิตารีย์ จันทร์จ าเริญ  

10 นายเมษา ศรแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เมษา ศรแสง  
11 น.ส.ดารัตน ์ ส ารวมรัมย์ ผอ.กองเกษตร ดารัตน์ ส ารวมรัมย์  
12 น.ส.เตือนใจ ยืนยงชาติ หัวหน้าส านักปลัดฯ เตือนใจ ยืนยงชาติ  
13 นายเปลี่ยน นาคนวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เปลี่ยน นาคนวล  
14 นายสุรวุฒ ิ จันทร์จ าเริญ ผอ.กองช่าง สุรวุฒ ิ จันทร์จ าเริญ  
15  นางบัวผัน  ศิริชัย  นักทรัพยากรบุคคล  บัวผัน  ศิริชัย   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

16 นางมณีวรรณ       บุญวัฒนา ผช.นักพัฒนาชุมชน มณีวรรณ       บุญวัฒนา   
17 น.ส.เด่นนภา       เทียมเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายฯ เด่นนภา        เทียมเลิศ   
18 น.ส.ธัญลักษณ์    ซ้ายก่า ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธัญลักษณ์      ซ้ายก่า   
19 น.ส.ชลธิชา        วงษาเสก ผช.จพง.ธุรการ ชลธิชา          วงษาเสก  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดหมายการประชุม สมาชิกมาพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการ  นับจ านวนสมาชิก           
เมื่อครบองค์ประชุม และได้เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ ประธานสภาได้เปิดการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ           -ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  
                           เมื่อวันที่  2 เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2565 
ประธานฯ        ตามส าเนาบันทึกการประชุมสภา  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ เชิญครับ 
                    เมื่อไม่มี ผมขอมติรับรองครับ    
ที่ประชุม    มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ประธานฯ      3.1  เสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                              วาระท่ี  2   ในการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                      แปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3 ท่าน 
                      ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการฯได้รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
นายบุญเลิศ  มณีรัตน์       ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง       
                      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จ านวน  3  คนและได้แจ้งให้ 
                      ที่ประชุมทราบว่าสามารถยื่นเสนอขอแปรญัตติได้ นับตั้งแต่วันที่  2  สิงหาคม พ.ศ. 2565               
                      เวลา 13.30 น. ถึงวันที่  5  สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 16.30 น.ตามวันเวลาราชการ  
                      คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
                       จะด าเนินการประชุมในวันที่  8  สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. ผลปรากฏว่า  
                        ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้ายหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
                        เมืองฝ้าย ยื่นเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด   เมื่อถึงเวลาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
                        ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
                     จึงได้ประชุมและพิจารณาว่าจะแปรญัตติหรือให้ยืนตามร่างเดิม  สรุป ผลลงมติให้ยืนตามร่างเดิม    
                       ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์               
           

                              คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566            
                       จึงขอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
                       เพ่ือให้ประธานสภาน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้ายต่อไป 
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ประธานฯ          ทุกท่านได้รับทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปเป็นการลงมติ  
                   วาระท่ี 2 สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติที่ให้ยืนตามร่างเดิม  
                       โปรดยกมือขึ้น                                   
ที่ประชุม            เห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน.....11....เสียง 
ประธานฯ     สรุป  เห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน....11....เสียง  
                        ประธานสภาฯงดออกเสียงด้วยคะแนน  1 เสียง รวมทั้งสิ้น  12  เสียง                                     
                        เป็นอันว่ามติที่ประชุม เห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  และให้ถือว่าได้ 
                   ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 แล้ว   ล าดับต่อไป จะเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม  การลงมติ 
                   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ  
เลขานุการสภา         ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
                      แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  
                      ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร   
                      ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
                      ขอเชิญประธานด าเนินการต่อค่ะ  
 ประธานฯ      ต่อไปนี้ผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใด “เห็นชอบ” ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
                  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ด้วยงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  48,500,000.-บาท  
                     (สี่สิบแปดลา้นห้าแสนบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น 
ที่ประชุม            เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  ด้วยคะแนน......11......เสียง 
ประธานฯ     สรุป  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  ด้วยคะแนน.....11......เสียง 
                       ประธานสภาฯงดออกเสียงด้วยคะแนน  1 เสียง รวมทั้งสิ้น....12.. เสียง                                     
                      เป็นอันว่ามติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                พ.ศ.2566  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แล้วจะได้น าเสนอขออนุมัติจากนายอ าเภอหนองหงส์ต่อไป 
 

ประธานฯ    3.2  เสนอขอโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
                       ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
                       พ.ศ. ๒563 ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด        
                       ทีท่ าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ 
                       อนุมัติของสภาท้องถิ่น  และข้อ 29  การการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย                      
.                      ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง                                      
.                      ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โอนลด โอนเพ่ิม

1. โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 1. โอนเพ่ิมต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป

งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงพร้อม

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสุขาภายใน อบต.เมืองฝ้าย ขยายเสียง จ านวน 1 ชดุ ราคา 12,980  บาท  รายละเอียดดังนี้

ต้ังไว้จ านวน 170,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -ล าโพงขยายกลางแจ้ง 2 ทาง ดอกล าโพงขนาด 12 นิ้ว 

170,000 บาท โอนลด 12,980 บาท งบประมาณคงเหลือ  -ขยายเสียงภายในตัว ก าลังขับ 120 วัตต์

157,020 บาท  -มีชดุไมโครโฟนแบบไร้สาย จ านวน  1 ชดุ

โอนเพ่ิมคร้ังน้ี  12,980 บาท

รวมโอนลด 12,980.- บาท รวมโอนเพ่ิม  12,980.- บาท

โอนลด โอนเพ่ิม

2. โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 2. โอนเพ่ิมต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการ

ส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนายสวง ก่อสร้างลานตากพืชคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกปราสาท หมู่ท่ี 5 ต.เมืองฝ้าย

บ้านโคกปราสาท หมู่ท่ี 5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์ 

ต้ังไว้จ านวน 188,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานตากพืชคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกปราสาท 

188,000 บาท โอนลด 188,000 บาท งบประมาณคงเหลือ หมู่ท่ี 5 ต.เมืองฝ้าย  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์  รายละเอียด

0  บาท ลาน คสล. หนา 0.10 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด มฝ.05/2565 ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2564 หน้า 12

จ านวน 188,000.- บาท

รวมโอนลด 188,000.- บาท รวมโอนเพ่ิม  188,000.- บาท

รวมโอนลดท้ังส้ิน 200,980.- บาท รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน  200,980.- บาท
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หมายเหตุเปลี่ยนแปลง ข้อ 2,3,6,และเพ่ิม ข้อ 10 

 

 
 

 
 
 

-6- 
 

 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1.โครงการปรับปรุงสุขาภายใน อบต.เมืองฝ้าย  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 
170,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสุขาภายใน 
อบต.เมืองฝ้าย  รายละเอียดโครงการ 
 1. งานรื้อโถส้วมเดิม    จ านวน 5 ชุด 
 2.พ้ืนปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น  12x12 
 จ ำนวน 57  ตร.ม. 
 3. ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 6x12    
จ ำนวน 28 ตร.ม.  
 4. สายฉีด   ช าระ  จ านวน 5  ชุด 
 5.งานทาสีน้ าพลาสติก  จ านวน 1 งาน 
 6.โถส้วมชักโครกเซรามิคนั่งราบ มีถังพัก 
น้ าจ านวน 5  ชุด 
 7 ที่ปัสสาวะชาย เซรามิคพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ  
จ านวน 5 ชุด 
 8.อ่างล้างหน้า เซรามิคพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ   
 จ านวน 5 ชุด 
 9.งานรื้อพ้ืน+ผนังกระเบื้องเดิม  จ านวน 86 ตร.ม.    
ตามแบบท่ี อบต.เมืองฝ้าย ก าหนด ที่ มฝ.18/2565  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้าที่  14 

1.โครงการปรับปรุงสุขาภายใน อบต.เมืองฝ้าย  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 170,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสุขาภายใน อบต.เมืองฝ้าย  
รายละเอียดโครงการ 
 1.งานรื้อโถส้วมเดิม    จ านวน 5 ชุด 
 2.พ้ืนปูกระเบื้องเซรามิคกันลื่น  12x12    
พร้อมยาแนว จ านวน 28  ตร.ม. 
 3.ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 6x12   พร้อมยาแนว 
จ ำนวน  57 ตร.ม.  
 4.สายฉีดช าระ  จ านวน 5  ชุด 
 5.งานทาสีน้ าพลาสติก  จ านวน 1 งาน 
 6.โถส้วมนั่งรำบ cotto  จ ำนวน 5 ชุด 
 7. ที่ปัสสาวะชาย เซรามิคพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ  
   จ านวน 5 ชุด 
 8. อ่างล้างหน้า เซรามิคพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ   
    จ านวน 5 ชุด 
 9.งานรื้อพ้ืน+ผนังกระเบื้องเดิม  จ านวน 86 ตร.ม.     
10.งำนต่อท่อน  ำ+ก๊อกน  ำ+ข้อต่อท่อ ทั งระบบรวม
ค่ำแรง จ ำนวน 1 งำน ตามแบบที่ อบต.เมืองฝ้าย 
ก าหนด ที่ มฝ.18/2565 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2564 หน้าที่  14 



ประธานฯ    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มีล าดับต่อไปผมจะขอมติ 
                 หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                 งบประมาณ พ.ศ.2565 กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้โอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ    ด้วยคะแนนเสียง...11....เสียง    
ประธานฯ สรุป เห็นชอบให้โอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                  ด้วยคะแนนเสียง....11.....เสียง    
                  ประธานสภาฯ งดออกเสียง...1......เสียงรวมทั้งสิ้น...12... เสียง                     
    เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้โอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ          มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายกอบต.        1. ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                     2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมด้วยมูลนิธิ อาณัตพล ซารัมย์ จะจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยง 
                         โคเนื้อคุณภาพด้วยเทคโนโลยีผสมเทียมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอหนองหงส์และอ าเภอช านิ 
                         เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 
                         โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 120 รายเป็นเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อ าเภอหนองหงส์ 60 ราย 
                         และเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อ าเภอช านิ 60 ราย ในวันที่ 22 สงิหาคม 2565 เวลา  
                         08.00 - 16.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย  
                     3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
                         พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย  
                          ในวันที ่30 สิงหาคม 2565  ณ ธรรมสถานเมืองฝ้าย หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองฝ้าย  จึงขอให้สมาชิก 
                          ทุกท่านกรอกใบตอบรับเข้าอบรมด้วย 
ก านันสุทน       แจ้งก าหนดการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุของผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าน คือ ผู้ใหญ่พวง  ละแสง หมู่ที่ 3   
                    ผู้ใหญ่ถวิล  พลแหง หมู่ 5  ผู้ใหญ่กวางทอง  แกล้วกล้า หมู่ที่ 11  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565  
                    ขอเชิญท่านนายกและสมาชิก อบต.เข้าร่วมงาน 
ผู้ใหญ่เมษา  ศรแสง หมู่ 4 สอบถามเรื่องค่าไฟฟ้าศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองย่างหมู ทาง อบต.มีงบประมาณจ่ายให้หรือไม่ 
                 เพราะทุกวันทางชุมชนต้องรับผิดชอบค่าไฟของศูนย์เด็กเล็กทุกเดือน และตอนนี้ได้แยกหม้อแปลงหรือยัง 
นายก อบต.  ตอนนี้ได้แยกหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ส่วนค่าไฟฟ้าของศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ อบต.รับผิดชอบจ่ายให้ 
                 ทุกเดือน  ยกเว้นศูนย์ฯที่ยังไม่แยกหม้อแปลง ครูศูนย์จะมีเงินกองกลางไว้ช าระค่าไฟฟ้าสมทบกับชุมชน 
                 ทุกเดือน 
ผู้ใหญ่เปลี่ยน นาคนวล หมู่ 7 แจ้งมาเข้าประชุมไม่ทันเวลาเนื่องจากไม่ได้รับหนังสือสอบถามไปยัง สมาชิกสภาฯก็บอกว่า 
                 ไม่ได้รับหนังสือเช่นกัน  จึงขอแนะน าให้ ส่งหนังสือที่ สมาชิกสภาฯ 
เลขาสภาฯ   แจ้งหนังสือเชิญประชุมของสภาฯจะมีผู้เซ็นรับหนังสือทุกครั้ง  หนังสือเชิญประชุมสภาฯของหมู่ 7  
                ทั้ง 2 ฉบับ ผู้เซน็รับคือ จ านง 
ผู้ใหญ่เปลี่ยน นาคนวล หมู่ 7  แม่บ้านของผมเอง      
ผู้ใหญ่พวง  ละแสง หมู่ 3  เรื่องท าถนนของ อบต. เจ้าของที่ดินมีหนึ่งรายไม่ยอมเซ็นชื่อให้ด าเนินการ จึงขอให้ท่านนายก 
                  และประธานสภาไปชี้แจงและท าความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินที่ถนนตัดผ่าน  
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นายก อบต.       ถนนเส้นดังกล่าวกว้าง 4 เมตร ที่ดินดังกล่าว สปก.ได้วัดและปักแนวเขตส าหรับท าถนนกันไว้ 
              กว้าง 8 เมตร ทางอบต.ด าเนินการแค่ 4 เมตรก็ไม่หน้าจะมีปัญหาอะไร  เดียวเรานัดกันออกไปดูหน้างาน 
นายสมชาย  โกเลือน  ส.อบต. หมู่ 2  1. แจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย 2 จุดขอให้ช่างออกไปซ่อมให้ด้วย 
                   2. ขอความช่วยเหลือเด็กก าพร้า พ่อแม่แยกทางกัน เด็กอาศัยอยู่กับยายจ านวน 3 คนยายมีฐานะยากจน 
                   3.  แจ้งหมู่2 บ้านหนองเต็ง มีเยาวชนได้แชมป์ชกมวยมาหลายรายการ เช่น พัทลุงเกมส์ ได้เหรียญเงิน  
                        ชกท่ีเพชรบูรณ์ ได้เหรียญทอง และที่ศรีษะเกษได้เหรียญเงิน 
นายก อบต.  1. เรื่องจะแจ้งให้ช่างออกไปดูให้ 
                2.  เรื่องเด็กก าพร้าแจ้งให้กองสวัสดิการออกไปดูรายละเอียดเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 
                3.  ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของเยาวชนที่ได้แชมป์มา ต่อไปก็มีแนวคิดท่ีจะจัดแข่งขันกีฬา 
                     ระดับต าบล 
นายบุญเลิศ  มณีรัตน์  ส.อบต. หมู่ 10   1. เรื่องอุทกภัยน้ าท่วมฝากท่านก านันช่วยดูให้หน่อยเรื่องความช่วยเหลือ 
                      ประชาชนว่าจะรับลงทะเบียนเมื่อไรหรือให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ าท่วมที่ไร่ที่นาช่วงไหน  
                 2. ฝากให้ช่วยเตือนครูศูนย์เด็กช่วยดูแลและเอาใจใส่เด็กนักเรียนให้มากกว่านี้ 
                     เพราะผู้ปกครองไม่สบายใจในพฤติกรรมของครูที่ขาดการดูแลและเอาใจใส่ต่อเด็ก  
                 3. เรื่องฝายต าบลไทยสามัคคี อยากให้หาทางแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ก านันสุทน  อยากให้ผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับน้ าท่วมที่ไร่ที่นาของชาวบ้านแล้วน าแจ้งในที่ประชุม 
                  ก านันผู้ใหญ่บ้านให้นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบถึงความเดือดร้อนและเสียหาย 
                   ของชาวบ้านจากภาวะฝนตกน้ าท่วม  เพราะไม่มีใครแจ้งระดับอ าเภอเลยไม่รู้   และการลงทะเบียน 
                  จะมีห้วงเวลาทางเกษตรอ าเภอจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง 
นายมงคล  เพียยา  ส.อบต. หมู่ 9   ในทีป่ระชุมประชาคมไม่มีใครแจ้งเรื่องน้ าท่วมนา  ผมท าแบบฟอร์มให้แจ้งก็ยังไม่ 
                   มีใครมาลงชื่อสรุปคือว่าชาวบ้านยอมรับสภาพ 
นายก อบต.  1. เรื่องครูศูนย์เด็กเล็กจะรับไปแก้ไข ขอบคุณที่ให้ข้อมูล 
                 2. เรื่องฝายต าบลไทยสามัคคีได้แจ้งไปที่ อบต.ไทยสามัคคีแล้วและนายก อบต.ไทยสามัคคีได้รับปาก 
                     จะหาทางแก้ไขให้ 
นายสุชาติ   คงพลปาน  ส.อบต. หมู่ 6  1. ขอบคุณกองช่างที่ออกไปซ่อมไฟฟ้าให้ 
                   2. แจ้งเรื่องเด็กวัยรุ่นไล่ยิงกันได้แจ้งสถานีต ารวจเรียบร้อยแล้ว 
                   3.  แจ้งเรื่องเด็กวัยรุ่นจับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังภายในหมู่บ้าน    
                   4. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องโครงการต่างๆภายในต าบลให้ท าเอกสารแจ้งการลงงานล่วงหน้า 
                   5.  แจ้งช่างชว่ยไปดูไฟสายพรสวรรค์ให้หน่อยว่าไปติดใช้ได้แต่กลางคืนไม่มีแสงสว่าง 
นายก อบต.  1. ขอบคุณท่ีแจ้งเรื่องพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ทางผู้น าจะต้องหาทางแก้ไข  
                 2. เรื่องหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทางเจ้าหน้าที่จะท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯได้ 
                     ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับจ้างว่าจะลงงานเมื่อไรไม่สามารถแจ้งได้ก่อนล่วงหน้า 
                 3. เรื่องไฟฟ้ารับทราบแล้วแจ้งให้ช่างไฟฟ้าออกตรวจสอบ 
ประธานฯ     เรื่องหนังสือแจ้งตรวจรับงานจ้างที่จะแจ้งประชาคมให้ส่งหนังสือไว้ที่ สมาชิกอบต.เพ่ือที่สมาชิก อบต. 
                จะได้รับทราบว่ามีการลงงานวันไหนหรือมีการนัดตรวจรับงานวันไหนจะได้ออกไปร่วมด้วยและจะเป็น 
                ผูส้่งหนังสือต่อให้ประชาคมเอง 
ที่ประชุม     รับทราบ 
ก านันสุทน    เรื่องเด็กวัยรุ่นจับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังภายในหมู่บ้าน  ให้ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.ทุกหมู่จดชื่อ 
                  และท่ีอยู่ของเด็กไปให้ต ารวจแล้วทางต ารวจจะออกมาท าความเข้าใจกับเด็กและผู้ปกครองเอง    
                  หากเราไปจัดการระหว่างที่เด็กก าลังขับข่ีจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้   
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นายบาหยัน  เนตรวิลา  ส.อบต. หมู่ 11  1. ไฟฟ้าช ารุดดับตลอดทั้งสาย   
                    2. ขอบคุณท่านเลขานุการนายกบุญรอด สุดสายเนตรที่ดูแลเรื่องเทคอนกรีต 
                    3. เรื่องอบรมจริยธรรมเชิญก านัน/ผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยก็ดีนะครับ 
                    4. เรื่องโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสมได้เริ่มด าเนินการแล้วหรือยังครับ 
                    5. เรื่องการร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อการเกษียณอายุของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 ท่านผมพร้อมร่วมงานครับ 
นายก อบต.  เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้เริ่มด าเนินการไปแล้วเป็นบางส่วน 
นายศิร  วิเสโส  ส.อบต. หมู่ 4  1.ในนามตัวแทนชาวบ้านหนองย่างหมู ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
                   ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่ช่วยดูแลและเป็นก าลังใจให้แก่เด็กนักเรียนที่มาอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 
                   ณ โรงเรียนหนองย่างหมู   จนท าให้การอบรมผ่านลุล่วงไปด้วยดี 
                   2. แจ้งเรื่องถนนหมู่ 4 บ้านหนองย่างหมู ตรงทางแยกมีหลุมกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  
                      ขอให้ไปซ่อมให้ด้วย 
นายก อบต.   จะให้ช่างไปตรวจสอบและด าเนินการซ่อมให้  
ประธานฯ  1. แจ้งเรื่องถนนจากบ้านหนองตะคร้อเชื่อมต่อบ้านหนองเทา ต าบลช่อผกาช ารุด หากมีงบประมาณช่วย 
                  ด าเนินการให้ด้วยครับ 
              2. สอบถาม ผอ.กองช่างเรื่องถนนหินคลุกของหมู่ 3 ทั้ง 2 สายได้ผู้รับจ้างหรือยังจะเริ่มด าเนินการช่วงไหน 
ผอ.กองช่าง  เรื่องการด าเนินโครงการฝ่ายกองคลังจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วต้องแจ้งให้ 
                ผู้รับจ้างมาท าสัญญา ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตอนนี้ทุกโครงการก าลังเร่งด าเนินการอยู่ 
ผอ.กองการศึกษา  เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพยายามก าชับครูให้เอาใจใส่ต่อเด็กให้มากกว่าเดิมและจะออกตรวจเยี่ยม 
                        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บ่อยขึ้น 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 1. แจ้งเรื่อง อบต.จัดโครงการอบรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนต าบล, คณะผู้บริหาร, ส.อบต. 
                            ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565  แล้วจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
                        2. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 26  สิงหาคม 2565  
                            โดยขออาสาสมัครหมู่บ้านละ 3 คนเข้าร่วมอบรมและออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
                            ตามแผนการออกบริการทุกหมู่บ้าน 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร  1. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่พวง  ผู้ช่วย และ ผอ.โรงเรียน 
                                     บ้านหนองตะคร้อที่ให้ความร่วมมือในการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  
                                      บริเวณสระหนองเกต 
                                  2. กอ.รมน.จะจัดอบรมชุมชนสัมพันธ์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. 
                                      ขอเชิญผู้น าหมู่บ้านละ 2 คนเข้าร่วมอบรม หากผู้น าท่านใดไม่สามารถมาได้ให้มอบหมาย 
                                      ตัวแทนและให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการรับมอบเมล็ด 
                                      พันธุ์ผัก  ส่วนผู้ทีเป็นตัวแทนต าบลเมืองฝ้าย 4 ท่านผ่านการอบรมระดับจังหวัดมาแล้ว 
                                      ให้แต่งชุดที่ได้รับมอบมาในวันอบรมด้วยนะค่ะ 
กองสวัสดิการฯ(มณีวรรณ์  บุญวัฒนา) 1. แจ้งเรื่องจัดอบรมโครงการขนมไทยในวันที่ 17 สิงหาคม 2565  
                                                  ขอเชิญผู้น า และ ส.อบต.ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดอบรมนะค่ะ 
                                   2. หลังเลิกประชุมของเชิญท่านสมชาย โกเลือน ส.อบต.หมู่ 2 ที่ห้องสวัสดิการฯ 
                                      เพ่ือขอข้อมูลของเด็กก าพร้าที่จะต้องให้ความช่วยเหลือค่ะ 
ผอ.กองการศึกษา   เรื่องค่าไฟของศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองย่างหมู ได้สอบถามไปยังครูศูนย์แล้วปรากฏว่ายังไม่ได้จ่าย 
                        เงินสมทบค่าไฟให้ชุมชน  2 เดือน  จึงได้ก าชับครูศูนย์ไปแล้ว 
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นายบุญส่ง  วนวงค์ รองประธานสภาฯ  1. ขอบคุณท่านนายกท่ีให้ช่างไปซ่อมประตูรั้วศูนย์เด็กเล็กบ้านฝ้าย 
                         2. ฝากผอ.กองการศึกษาช่วยไปดูแลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายภายในศูนย์เด็กเล็กด้วยเพื่อความโปร่งใส 
ประธานฯ   ขอขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมที่อ าเภอ  
                ผมไปร่วมประชุมที่จังหวัด ได้รับค าชมว่าเมืองฝ้ายมีความพร้อมเพรียงและสามัคคีกัน 
                ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก อบต.ทุกท่านติดตามข่าวกิจกรรมต่างๆของอบต.ได้ทางไลน์กลุ่มนะครับ 
                      มีท่านใดจะเสนอแนะหรือชี้แจงอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
                          ปิดประชุมเวลา.....12.00.....น. 
 
 

                                        (ลงชื่อ)     รุ่งฤดี  จันทรล์ะมุนมา     ผู้บันทึกการประชุม 
                                              (นางสาวรุ่งฤดี  จันทร์ละมุนมา) 
                                                เลขานุการสภา อบต.เมืองฝ้าย 
                                  (ลงชื่อ)     บุญส่ง   วนวงศ์     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                            (นายบุญส่ง  วนวงศ์) 
                                        รองประธานสภา อบต.เมืองฝ้าย 
 

                                   (ลงชื่อ)  เติม  ชัยศรีรัมย์       ผู้รับรองรายงานการประชุม                                                              
                                           (นายเติม   ชัยศรีรัมย์) 
                                        ประธานสภา อบต.เมืองฝ้าย 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 
                       เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 

           
                     (ลงชื่อ)     จ าปา   สุดตาชาติ      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (นายจ าปา   สุดตาชาติ) 
 

                (ลงชื่อ)   มงคล   เพียยา       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นายมงคล   เพียยา ) 

  
              (ลงชื่อ)    สมชาย   โกเลือน    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                             (นายสมชาย   โกเลือน ) 
 

 

 

 

 

 


